

7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	67,770,000	บาท
1. งบดำเนินงาน	รวม	57,320,000	บาท
1.1 ค่าใช้สอย	รวม	57,320,000	บาท
1.1.1 ประเภท <u>ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความรัก -</u> <u>ความสามัคคี</u>	จำนวน	1,000,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี เพื่อให้เกิดความสุขทั้งกาย และใจของผู้นำชุมชนและคนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายอย่างสนุกสนานและเป็นการสร้างความสามัคคีและปลุกกระแส ให้ผู้นำชุมชนท้องถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการสร้าง สุขภาพกาย สุขภาพใจให้ตนเอง โดยเบิกจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตกแต่งสถานที่/เวที ค่าเครื่องเสียง ค่าวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดที่ กำหนดในโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่นำที่ 195 รายการที่ 18 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (สำนักปลัดฯ)

1.1.2 ประเภท ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบจ.พบประชาชน จำนวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบจ.พบประชาชน เพื่อรับทราบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ สภาพปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน จำนวน 10 อำเภอ อันจะนำมาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้ครบตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ค่าวิทยากร, ค่าฝึกอบรม, ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ค่าวัสดุเครื่องเขียนการลงทะเบียน จัดตกแต่งสถานที่ อุปกรณ์บรรเทาทุกข์ต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการ ครองชีพ ตามรายละเอียดที่กำหนดในโครงการฯ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การนำการเปลี่ยนแปลงด้านบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน หน้าที่ 225 รายการที่ 7 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของจังหวัดที่ 5 การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (กองกิจการสภาฯ)

1.1.3 ประเภท ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่น จำนวน 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา อบรม ทักษะศึกษา ค่าวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่กำหนดในโครงการฯ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การนำการเปลี่ยนแปลงด้านบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน หน้าที่ 253 รายการที่ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของจังหวัดที่ 5 การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (กองกิจการสภา)

1.1.4 ประเภท โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมศักยภาพ

ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ในการร่วมกันจัดทำ

บริการสาธารณะ จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัมมนาส่งเสริมศักยภาพผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ในการร่วมกันจัดบริการสาธารณะ เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เตรียมความพร้อมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่โดยบูรณาการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม และค่าวัสดุและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่กำหนดในโครงการฯ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การนำการเปลี่ยนแปลงด้านบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน หน้าที่ 251 รายการที่ 69 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของจังหวัดที่ 5 การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (กองกิจการสภา)

1.1.5 ประเภท ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพ จำนวน 5,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพ โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเป็นค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าวิทยากร ค่าฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน การลงทะเบียน จัดตกแต่งสถานที่และอื่น ๆ ฯลฯ ตามรายละเอียดที่กำหนดในโครงการฯ ตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน้าที่ 197 รายการที่ 25 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (กองแผนและงบประมาณ)

1.1.6 ประเภท โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้-

แบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง จำนวน 4,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาสาสมัคร มูลนิธิ ประชาคม เยาวชน นิสิตนักศึกษา โดยเป็นค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าวิทยากร ค่าฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน การลงทะเบียน จัดตกแต่งสถานที่และอื่น ๆ ฯลฯ ตามรายละเอียดที่กำหนดในโครงการฯ ตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน้าที่ 193 รายการที่ 11 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (กองแผนและงบประมาณ)

1.1.7 ประเภท ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำองค์กร

และเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 20,250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำองค์กร และเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อาทิ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ จัดการศึกษา ดูงานให้กับกลุ่มอาสาสมัคร เยาวชนและประชาชนทั่วไป เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ค่าวัสดุเครื่องเขียน การลงทะเบียน จัดตกแต่งสถานที่ ฯลฯ เป็นเงิน 16,913,000 บาท รายละเอียดที่กำหนดในโครงการฯ ตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัด (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การนำการเปลี่ยนแปลงด้านบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน หน้าที่ 223 รายการที่ 4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของจังหวัดที่ 5 การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (กองแผนและงบประมาณ)

1.1.8 ประเภท ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ

องค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำตาม พรบ. ปกครองท้องถิ่น

และภาคประชาชน จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น ตาม พรบ. ปกครองท้องถิ่นและภาคประชาชน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งตาม พ.ร.บ. ปกครองท้องถิ่น 2475 ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และผู้นำภาคประชาชน (กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่ม อสม. มูลนิธิ ประชาคม เยาวชน นิสิตนักศึกษา) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ นโยบายแห่งรัฐ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานในรูปแบบการประชุมเวที เสวนาและอื่น ๆ เพื่อนำปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อกำหนดกรอบ ปฏิญญาร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมการทำประชาคม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ เครื่องเขียนและอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการภาวะผู้นำท้องถิ่น สำหรับผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และอื่น ๆ
 2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการภาวะผู้นำท้องถิ่น สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตาม พ.ร.บ.ปกครองท้องถิ่น และอื่น ๆ
 3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการภาวะผู้นำภาคประชาชน โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่ม อสม. มูลนิธิ ประชาคม เยาวชน นิสิตนักศึกษา ประชาคมและอื่น ๆ
- รวม 3 รายการ เป็นเงิน 1,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่กำหนดในโครงการฯ ตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การนำการเปลี่ยนแปลงด้านบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน หน้าที่ 236 รายการที่ 35 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของจังหวัดที่ 5 การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (กองแผนและงบประมาณ)

1.1.9 ประเภท โครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งธรรมชาติ จำนวน 6,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งธรรมชาติ เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้คงอยู่กับแหล่งน้ำในจังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นการสร้างแหล่งอาหารเพื่อการบริโภคให้แก่ประชาชน โดยเบิกจ่ายเป็นค่าจัดหาพันธุ์ปลา อาทิ ปลาสร้อย, ปลานิล, กุ้งก้ามกราม, ปลาม้า, ปลาคัง ฯลฯ รายละเอียดตามที่กำหนดในโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนากองทุนท้องถิ่นโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล หน้าที่ 170 รายการที่ 9 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของจังหวัดที่ 2 การสร้างและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวสู่ระบบการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมต่อกับจังหวัดและสู่ความเป็นสากล (กองแผนและงบประมาณ)

1.1.10 ประเภท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และข้อสั่งการของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของศูนย์ฯ ซึ่งมีภารกิจที่ต้องดำเนินงานหรือการฝึกอบรมสัมมนา เป็นค่าอาหาร ค่าเช่าสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงาน ค่าป้าย ค่าตอบแทนและอื่น ๆ รายละเอียดตามที่กำหนดในโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การนำการเปลี่ยนแปลงด้านบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน หน้าที่ 234 รายการที่ 29 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของจังหวัดที่ 5 การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (กองแผนและงบประมาณ)

1.1.11 ประเภท ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ด้าน-

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3,420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชน เยาวชน กลุ่มองค์กรภาคประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่กำหนดในโครงการฯ ตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอยู่หน้า 172 รายการที่ 16 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของจังหวัดที่ 2 การสร้างและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวสู่ระบบการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมต่อกลุ่มจังหวัดและสู่ความเป็นสากล (กองพัฒนาชนบท)

1.1.12 ประเภท โครงการค่ายสิ่งแวดล้อม จำนวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่ายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชน เยาวชน กลุ่มองค์กรภาคประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามที่กำหนดในโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล อยู่หน้า 172 รายการที่ 15 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของจังหวัดที่ 2 การสร้างและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวสู่ระบบการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมต่อกลุ่มจังหวัดและสู่ความเป็นสากล (กองพัฒนาชนบท)

1.1.13 ประเภท ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างพัฒนา

ท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย จำนวน 5,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและหน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำตาม พ.ร.บ.ปกครองท้องที่ ประชาชนทั่วไปได้เสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและบริหารงาน การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ เข้มแข็ง และทำให้ประชาชนทั่วไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีสภาพชุมชนที่เข้มแข็งมีความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาด้านการเกษตร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ ที่เหมาะสม รายละเอียดตามที่กำหนดในโครงการตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน้า 191 รายการที่ 6 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (กองพัฒนาชนบท)

1.1.14 ประเภท ค่าใช้จ่ายตามโครงการสลายต่อซังข้าว จำนวน 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสลายต่อซังข้าว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรลดหรืองดเผาเศษวัสดุการเกษตรในแปลงนาของเกษตรกรโดยการใช้สารช่วยย่อยสลายฟางข้าว ตอซังและเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาเศษวัสดุการเกษตร โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา เป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามรายละเอียดที่กำหนดโครงการฯ รายละเอียดตามที่กำหนดในโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน้าที่ 149 รายการที่ 227 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (กองพัฒนาชนบท)

1.1.15 ประเภท ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข-

ปัญหาเสพติด จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โดยการฝึกอบรมอาสาสมัครเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมอื่น ๆ ตลอดจนโครงการที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา เป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ตามรายละเอียดที่กำหนดโครงการฯ ตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่หน้าที่ 198 รายการที่ 3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (กองพัฒนาชนบท)

2. งบอุดหนุน รวม 10,450,000 บาท

2.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 10,450,000 บาท

2.1.1 ประเภท อุดหนุนสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรี จำนวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรี เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมวิชาชีพตัดผมและเสริมสวย เพื่อขยายศักยภาพพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีอาชีพที่มั่นคงและพึ่งตนเองได้ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องดำเนินการ แต่เนื่องจากสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรี มีความสามารถที่จะดำเนินการได้ดีกว่า และการอุดหนุนสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรี เป็นกิจกรรมที่เป็นภาพรวมที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นเป็นส่วนรวม เพื่อสนับสนุนและดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างรายได้และการพึ่งตนเองให้กับประชาชน ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน้าที่ 193 รายการที่ 12 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (กองแผนและงบประมาณ)

2.1.2 ประเภท อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน

เอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 7,000,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรวมพลังปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558 เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ส. และกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นกิจกรรมภาพรวมของจังหวัด ที่มุ่งต่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องดำเนินการ แต่เนื่องจากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหน่วยงานกลางที่จะดำเนินการเพื่อปฏิบัติการตามโครงการได้ดีกว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงตั้งงบประมาณอุดหนุน ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน้าที่ 201 รายการที่ 10 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (กองแผนและงบประมาณ)

2.1.3 ประเภท อุดหนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้สามารถพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องดำเนินการ แต่เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานซึ่งจะต้องใช้เทคนิควิชาการสูง ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี มีความสามารถที่จะดำเนินการได้ดีกว่าและการอุดหนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกิจกรรมที่เป็นภาพรวมที่มุ่งต่อประโยชน์ของประชาชนของท้องถิ่นเป็นส่วนรวม ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องดำเนินการ แต่เนื่องจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหน่วยงานกลางที่จะดำเนินการเพื่อปฏิบัติการตามโครงการได้ดีกว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงตั้งงบประมาณอุดหนุน รายละเอียดที่กำหนดในโครงการฯ ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน้าที่ 195 รายการที่ 20 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (กองแผนและงบประมาณ)